

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง เเร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๕๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการก่อกำหนดผู้กักกันโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ
และสาธารณภัย (แบบฟื้นฟู ๕๕)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยมายังจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และได้แจ้งผล
การพิจารณาของสำนักงบประมาณ รวมทั้งได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด มาตั้งจ่ายให้จังหวัด
ต่าง ๆ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินทางระบบ GFMS ปรากฏว่ามีผล
การเบิกจ่ายเงินน้อยกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดมาก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ ของงบประมาณ
รายจ่าย รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เร่งรัด
ก่อกำหนดผู้กักกันรายการลงทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ และ
นำผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สำหรับการ
เบิกจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ต้องเบิกจ่ายให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแจ้งผลการอนุมัติโครงการของ
สำนักงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณและยังไม่ได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ให้เร่งดำเนินการก่อกำหนด
ผู้กักกันโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้
รายงานผลการก่อกำหนดผู้กักกันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงานการก่อกำหนดผู้กักกัน
โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (แบบฟื้นฟู ๕๕) ภายในวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทาง E-mail Address ของ Jirapan@dla.go.th โดยให้ใส่ชื่อ “จังหวัด..... ฟื้นฟู ๕๕”
เป็นหัวข้อเรื่อง

๒. สำหรับกรณี...

๒. สำหรับกรณีโครงการที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ ภายหลังจากวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ เมื่อก่อนนี้ผูกพันแล้วให้รายงานผลการก่อนนี้ผูกพันทันที ตามแบบรายงานการก่อนนี้ผูกพันโครงการ ช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (แบบฟื้นฟู ๕๕)

๓. สำหรับกรณีที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นปีงบประมาณ

๔. เนื่องจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.- ข้อ ๓. ได้ อาจไม่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกหล่อมปี และ ทำให้งบประมาณพับไป

๕. รัฐบาลได้กำหนดให้นำผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จึงเห็นควรให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการให้ได้ตามเป้าหมายและให้นำผลการปฏิบัติงานในเรื่องนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของท้องถิ่นจังหวัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๔

